

HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NĂM 2023 CỦA THỪA THIÊN-HUẾ

Nguyễn Văn Hưng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên-Huế

Năm 2023 là một năm thực sự có nhiều khó khăn trong chăn nuôi và thú y ở Thừa Thiên-Huế.

Thời tiết diễn biến thất thường; giá thịt hơi trâu bò, gia cầm, trứng ổn định, giá lợn hơi thấp và kéo dài; quỹ đất giành cho phát triển chăn nuôi ngày càng hạn chế do ảnh hưởng quy hoạch của các địa phương; mặt khác việc đánh giá tác động môi trường ngày càng chặt chẽ để giảm phát thải đã hạn chế việc phát triển chăn nuôi. Các loại dịch bệnh động vật trong nước diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập và lây lan vào địa bàn tỉnh là rất lớn.

Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Chi cục Thú y vùng III; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức hội chăn nuôi, hội Thú y, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh, công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh đã đạt được những kết quả khá tốt, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra, sản lượng thịt hơi các loại tăng 3%, sản lượng trứng tăng 2%.

1. Kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, các hội viên làm công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời tham mưu triển khai các văn bản quản lý nhà nước trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, do đó công tác phòng chống dịch đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, dịch bệnh đã được khống chế trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- **Hệ thống Thú y:** tiếp tục được củng cố, phát triển theo Luật góp phần rất lớn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi bền vững và phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Cụ thể:

Công tác quy hoạch, tổ chức, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ luôn được Chi cục quan tâm thực hiện; cấp xã củng cố, kiện toàn 141 Ban chăn nuôi thú y xã, 100%

các xã đã bố trí đủ số lượng nhân viên thú y xã và bố trí kinh phí chi trả phụ cấp 0,8 theo quy định.

Để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện 7 phóng sự, 6 bản tin về chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống đói rét đễ ngã, nắng nóng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; in và cấp phát 40.000 tờ rơi về chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tổ chức 12 lớp tập huấn cho 120 cơ sở chăn nuôi, 360 nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn.

- Các chủ trương và chính sách thu hút đầu tư:

Các chủ trương và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, sự quan tâm của các cấp chính quyền, Sở, các ngành, địa phương, sản xuất giống lợn tăng 40%, gia cầm tăng 16% góp phần cung ứng giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh trong tỉnh; nhờ vậy chăn nuôi phát triển theo hướng tiên tiến an toàn sinh học, tuần hoàn, hữu cơ và công nghệ cao. Tổng sản lượng, quy mô và số lượng trang trại tăng. Cụ thể:

Tổng đàn lợn 160.000 con, tăng 2% so với năm 2022; đàn trâu 15.300 con, tăng 2%; đàn bò 30.300 con, tăng 4,5%; đàn gia cầm 5 triệu con nghìn con, tăng 2%. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 33 ngàn tấn (tăng 3%), sản lượng trứng đạt 56 triệu quả (tăng 2%).

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển một số mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ có sử dụng độn lót sinh học và chế phẩm sinh học với 406 trang trại chăn nuôi, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Đề án Phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh): đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 8 mô hình chăn nuôi bò, trồng 13,6 ha cỏ với tổng kinh phí hơn 1,428 tỷ đồng; đề nghị bố trí kinh phí năm 2024 là 981.950.000 đồng để triển khai thực hiện.

Đề án Tái đàn lợn cấp huyện 2021-2025: đã có kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện đề án lợn năm 2024 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kinh phí triển khai đề án tái đàn lợn tại các địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025: đã hướng dẫn 5 cơ sở chăn nuôi các thủ tục có liên quan về thiết kế xây dựng để hưởng chính sách.

Các hoạt động tăng cường kiểm tra phòng chống nắng nóng, đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi từ xa, từ sớm; hướng dẫn người dân dự trữ rơm cuộn, phối trộn thức ăn, nhốt trâu bò, làm mát, che chắn, vệ sinh chuồng trại... Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện trâu bò chết do đói, rét.

Đã phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ 11 cơ sở về mã QR truy xuất nguồn gốc, kết nối chuỗi trên trang mạng mạng thương mại điện tử; 15 cơ sở được cấp giấy chứng nhận hữu cơ.

- Công tác kiểm dịch được thực hiện đúng quy trình: kiểm dịch tận gốc; luôn thực hiện việc thông tin hai chiều nơi xuất và nơi nhập; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập gia súc, gia cầm giống để phát triển chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ.

- Chủ động triển khai các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả:

Tiêm phòng các loại vaccin đạt số lượng và chất lượng cao đã tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm.

Đơn vị đã chủ động phối hợp các ngành, địa phương huy động lực lượng, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các kế hoạch của UBND tỉnh; kết quả tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccin cho đàn vật nuôi đạt trên 80% diện tiêm, bằng cùng kỳ (diện tiêm khoảng 80% tổng đàn).

Tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh, không để lây lan thành dịch.

- Thú y thủy sản: được quan tâm từ việc phân công cán bộ kiểm tra vùng nuôi, hướng dẫn xử lý ao

hồ trước khi thả nuôi; đã cấp 30 tấn chlorine để xử lý các ao nuôi nhiễm bệnh và môi trường sau lũ lụt; trong năm, diện tích ao nuôi tôm bị bệnh là 43,92 ha (đốm trắng là 15,92 ha và 28 ha do môi trường); kiểm tra 73,8 triệu con tôm thẻ nhập về thả nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: phát động triển khai thực hiện 2 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập trung tăng cường tiêu độc tại các ổ dịch, hố chôn gia súc; cấp 7.000 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao. Đã thực hiện tiêu độc hơn 2,5 triệu m².

Củng cố, kiện toàn 162 tổ tiêu độc với hơn 320 máy bơm, bình bơm các loại để triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.

Triển khai tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh.

- Công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật:

Công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật không ngừng được nâng cao với ca thực hiện 7.820 lượt điều trị, 173 ca phẫu thuật và 57 ca mổ khám gia cầm.

Giám sát lưu hành virus: 48/200 mẫu tôm dương tính với bệnh đốm trắng; 7/220 mẫu dương tính với cúm A, không có mẫu nào dương tính với H5, N1 và N6 (không phát hiện virus cúm A/H5N1 và A/H5N6); 22/30 mẫu huyết thanh dương tính với virus lở mồm long móng tự nhiên (73%); 6/6 mẫu âm tính với virus viêm da nổi cục; 48/48 mẫu âm tính với virus dịch tả lợn cổ điển; 5/10 mẫu lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (2 mẫu tại lò mổ và 2 mẫu lợn nhập từ ngoại tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch).

Giám sát sau tiêm phòng vaccin: 825/825 mẫu có kháng thể sau tiêm phòng vaccin cúm gia cầm (100%, 559 mẫu có kháng thể đạt mức bảo hộ-68%); 52/61 mẫu có kháng thể sau tiêm phòng vaccin lở mồm long móng (85%, 33 mẫu có kháng thể đạt mức bảo hộ - 54%), 119/119 mẫu có kháng thể sau tiêm phòng vaccin Newcastle (100%, 92 mẫu có kháng

thể đạt mức bảo hộ - 77%); 3/6 mẫu có kháng thể sau tiêm phòng vaccin đại chó (1 mẫu có kháng thể không đủ bảo hộ).

- Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y:

Hướng dẫn các cơ sở giết mổ thường xuyên nâng cấp, sửa chữa, khắc phục điều kiện VSTY, ATTP; cam kết các chủ cơ sở giết mổ nhập lợn có nguồn gốc rõ ràng và khỏe mạnh; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết, không rõ nguồn gốc; không nhập lợn trong ca giết mổ; tổ chức kiểm tra lâm sàng và kiểm soát giết mổ chặt chẽ, đúng quy trình.

- Quản lý thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi: Thông qua việc tổ chức Hội nghị Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về buôn bán, sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; buôn bán, sử dụng thức ăn chăn nuôi có sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi đến 76 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất tại các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh.

Lấy và gửi mẫu kiểm tra chất lượng: kết quả có 15/15 mẫu thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng như nhà sản xuất công bố; 9/10 mẫu thuốc thú y đạt kết quả về chất lượng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp (buôn bán thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép $\pm 10\%$ so với hàm lượng ghi trên nhãn); cấp chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y theo quy định cho 15 cơ sở.

2. Kế hoạch công tác năm 2024

Năm 2024 với dự báo thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản còn diễn biến phức tạp.

Mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tăng chất lượng, số lượng và tỷ lệ đàn bò lai, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, tăng tỷ lệ lợn nạc trong tổng đàn, mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; triển khai các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh có hiệu quả gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2024 từ 2%-3%; tổng đàn lợn ước đạt 165.000 con, tăng 3% so với năm 2023, đàn trâu 15.600 con, tăng 2%; đàn bò 31.000 con, tăng 2,3%; đàn gia cầm 5,1 triệu con, tăng 2%. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 35 ngàn tấn, sản lượng trứng đạt 57 triệu quả.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phấn đấu không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; Tiêm phòng các loại vaccin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm, đại chó tăng 2-3%; tiêm phòng vaccin LMLM đạt 100% kế hoạch.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: 100% các vùng có nguy cơ cao (ổ dịch cũ, chợ buôn bán, điểm thu gom, cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm...), 100% các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Kiểm tra lâm sàng và kiểm soát giết mổ chặt chẽ, đúng quy trình; kiểm dịch tận gốc; luôn thực hiện việc thông tin hai chiều nơi xuất và nơi nhập; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập gia súc, gia cầm giống để phát triển chăn nuôi.

- Công tác tham mưu triển khai kịp thời, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực ngành Chăn nuôi và Thú y

Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ cao và theo hướng hữu cơ; tổ chức kiểm dịch chặt chẽ để quản lý động vật và sản phẩm động vật xuất nhập tại gốc. Tập trung chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi, hướng tới ổn định, duy trì đàn lợn, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi bản địa, đặc sản có giá trị cao (bò vàng A Lưới,...); phát triển chăn nuôi công nghệ áp dụng công nghệ cao tại các trang trại, doanh nghiệp lớn, đồng thời khuyến khích chăn nuôi hộ truyền thống có cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung xa nơi dân cư, thuận lợi cho xử lý môi trường và phòng tránh dịch bệnh. Quản lý và sử dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.

Quy hoạch xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung xa nơi dân cư, thuận lợi cho xử lý môi trường và phòng tránh dịch bệnh; quản lý và sử dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, đảm bảo quy định của Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Tiếp tục triển khai các kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT: về triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao năm 2024; Kế hoạch số phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030.

Phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra phòng nắng nóng, chống rét, dịch bệnh đốm ngả gia súc từ sớm; hướng dẫn người dân dự trữ rom cuộn, phối trộn thức ăn, nhốt trâu bò, che chắn, vệ sinh chuồng trại...

Xây dựng, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm tra, xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chăn nuôi trên các trang thương mại điện tử.

- Tổ chức kiểm dịch để quản lý xuất nhập động vật và sản phẩm động vật

- Nâng cao tỷ lệ, chất lượng tiêm phòng các loại vacxin, chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả

Giám sát lưu hành virus và và tổ chức điều tra dịch tễ khi phát hiện dương tính nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống có hiệu quả.

Tổ chức, triển khai công tác kiểm tra định kỳ các bệnh; kiểm tra, thẩm định điều kiện vệ sinh thú y và xây dựng cơ sở ATDB.

Quản lý các mặt hàng thuốc và thức ăn chăn nuôi

Tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định về kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi: hành nghề tự do, các hoạt động quảng cáo, hội thảo của các doanh nghiệp; điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở vật chất quầy bán, kho chứa thức ăn và các thủ tục hành chính như chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Tiếp tục phối hợp với các địa phương kiện toàn, củng cố các tổ tiêu độc; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao (ổ dịch cũ, chợ buôn bán, điểm thu gom, cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm) để phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh.

Tiếp tục mở rộng công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật về phía Nam, các trang trại; phát triển, nâng cao chất lượng khám và điều trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tăng cường quảng bá tuyên truyền để mở rộng hoạt động thông qua chuyên mục truyền hình, phát tờ rơi, hội thảo. Nắm bắt nhu cầu điều trị, xét nghiệm bệnh và thực hiện ứng xử, cam kết thực hiện tốt nhất với khách hàng.

- Tăng cường công tác thú y cộng đồng, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, cung cấp thực phẩm an toàn, đảm bảo môi trường sinh thái

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra về chấp hành pháp luật về thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh động vật.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường, Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các đầu mối giao thông, chốt kiểm dịch động vật trên tuyến Quốc Lộ 1A ở hai đầu tỉnh nhằm đề phòng, ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan; tổ chức các đợt kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh, điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở: chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, Cải cách hành chính, thực hiện 100% thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4, phần đầu 100% các thủ tục được giải quyết và hoàn trả trước và đúng thời hạn.

Xây dựng Chương trình công tác năm cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện.

3. Mười sự kiện nổi bật trong năm 2023

3.1. Hệ thống Thú y tiếp tục được củng cố, phát triển theo Luật góp phần rất lớn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi bền vững và phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả

Công tác quy hoạch, tổ chức, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ luôn được Chi cục quan tâm thực hiện. Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bổ nhiệm đã bổ nhiệm Trưởng phòng Chăn nuôi, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh; 1 Phó Trạm trưởng phụ trách; tuyển dụng 3 viên chức; Chi cục đã cử 26 lượt cán bộ theo học các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên, Kiểm dịch viên động vật; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về Chẩn đoán bệnh động vật, Kiểm tra vệ sinh thú y.

Phối hợp UBND cấp xã củng cố, kiện toàn 141 Ban chăn nuôi thú y xã, 100% các xã đã bố trí đủ số lượng nhân viên thú y xã và bố trí kinh phí chi trả phụ cấp theo quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 360 nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn và các thú y viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

3.2. Công tác giống gia súc, gia cầm có sự tiến bộ; năm 2023, sản xuất giống lợn tăng 40%, gia cầm tăng 16%, góp phần cung ứng giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chi cục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND ban hành nhiều văn bản, chính sách và phối hợp các Sở, ngành phổ biến đến các địa phương, các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. Nhờ có các chủ trương đúng đắn và kịp thời, ngành Chăn nuôi thời gian qua đã đạt được những bước tiến đáng kể: Công tác giống gia súc, gia cầm có sự tiến bộ; năm 2023 đã sản xuất được 45.000 con lợn giống, tăng 40% so với năm 2022 và 5 triệu con gà giống, tăng 16%; từng bước chủ động nguồn giống chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi trong tỉnh.

3.3. Tổ chức phát triển chăn nuôi theo quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, khu vực được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, việc phát triển chăn nuôi đang được thực hiện theo quy hoạch và có quản lý:

như đăng ký chăn nuôi với chính quyền địa phương, phát triển chăn nuôi công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, an toàn sinh học đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính đến 31/12/2023: tổng đàn lợn 160.000 con, tăng 2% so với năm 2022; đàn trâu 15.300 con, tăng 2%; đàn bò 30.300 con, tăng 4,5%; đàn gia cầm 5 triệu con nghìn con, tăng 2%. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 33 ngàn tấn (tăng 3%), sản lượng trứng đạt 56 triệu quả (tăng 2%).

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển một số mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ có sử dụng đệm lót sinh học và chế phẩm sinh học với 406 trang trại chăn nuôi; tăng 1,3% so cùng kỳ: bao gồm 14 trang trại quy mô lớn, 75 trang trại quy mô vừa (25 trại lợn, 26 trại gia cầm, 20 trại bò, 4 trại tổng hợp) và 317 trang trại quy mô nhỏ (120 trại trâu bò, 5 trại dê, 82 trại lợn, 80 trại gia cầm và 30 trại tổng hợp, 108 nhà yến); có 42 hộ dân và 2 HTX đang hợp tác, phát triển tốt về chăn nuôi lợn hữu cơ, ATSH, liên kết theo chuỗi giá trị với hơn 300 lợn nái và 6.000 lợn thịt và 1 trang trại lợn hữu cơ tại Tổ hợp chăn nuôi 4F với quy mô 100 con lợn nái và 2.200 lợn giống, lợn thịt. Có khoảng 30 cơ sở chăn nuôi công nghệ cao liên doanh liên kết với các công ty chăn nuôi như: Mavin, C.P. Việt Nam, Greenfeed, Japfa, 3F Việt, Quế Lâm, Bảo Nguyên, Lam Điền, Hoàng Vân.

3.4. Tiêm phòng các loại vaccin đạt số lượng và chất lượng cao đã chủ động tạo miễn dịch quần thể trong cho đàn vật nuôi, là vấn đề quyết định để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động phối hợp các ngành, địa phương huy động lực lượng, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các kế hoạch của UBND tỉnh; kết quả tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccin cho đàn vật nuôi đạt trên 80% diện tiêm.

100% các mẫu giám sát sau tiêm phòng đều có kháng thể và tỷ lệ các mẫu xét nghiệm có kháng thể đạt mức bảo hộ đạt ở mức cao.

3.5. Công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật không ngừng được mở rộng và nâng cao về chất lượng

Chất lượng công tác Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật không ngừng được nâng cao: trong năm 2023 đã thực hiện 7.820 lượt điều trị cho bệnh súc, 173 ca phẫu thuật và 57 ca mổ khám gia cầm.

Thực hiện xét nghiệm bệnh nhanh, thông tin kết quả về cơ sở kịp thời, góp phần phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Mở rộng hoạt động tư vấn dịch vụ thú y đến các trang trại, người dân có chăn nuôi trên địa bàn tỉnh về phía Nam, phía Bắc và Trung tâm, đến các trang trại, hộ chăn nuôi; Tăng cường chất lượng các hoạt động dịch vụ tư vấn.

3.6. Công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ đã được ngành Thú y đặc biệt quan tâm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức, tăng cường công tác chốt chặn 24/24h tại 2 chốt kiểm dịch, tiêu độc khử trùng 12.011 lượt phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vận chuyển ngang qua tỉnh và nhập vào tỉnh để giết mổ, tiêu thụ;

Đã phối hợp các cấp, các ngành hướng dẫn các cơ sở giết mổ thường xuyên nâng cấp, sửa chữa, khắc phục điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm;

Tổ chức cam kết các chủ cơ sở giết mổ nhập lợn phải có nguồn gốc rõ ràng và khỏe mạnh; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc; không nhập lợn trong ca giết mổ;

Tổ chức kiểm tra lâm sàng và kiểm soát giết mổ chặt chẽ, đúng quy trình, trong năm đã tổ chức kiểm soát giết mổ 5.616 con trâu bò, 498.652 lợn thịt, 21.077 con dê, 575.949 con gia cầm.

3.7. Cửng cố và duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Phối hợp với các địa phương phát động triển khai thực hiện 2 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập trung tăng cường tiêu độc tại các ổ dịch, hố chôn gia súc; cấp 7.000 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao. Đã thực hiện tiêu độc hơn 2,5 triệu m².

Củng cố, kiện toàn 162 tổ tiêu độc với hơn 320 máy bơm, bình bơm các loại để triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.

Triển khai tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh.

3.8. Phối hợp các cơ sở, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi đã được số hóa, đăng tải trên hệ thống thông tin sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn một số cơ sở chăn nuôi thực hiện việc đóng gói bao bì, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi (QR code, mã vạch), do vậy, giá trị sản phẩm đã tăng lên nhiều hơn (gấp đôi, gấp ba lần) và đăng tải trên hệ thống thông tin sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế: như Gà Thảo dược Huế, Trứng gà Thiên An Phú, Trứng gà Chương Trang, Yến sào Anna, Yến sào Hoa Sữa, Trứng gà Liên Tiến Phát, Thịt bò vàng A Lưới, Thịt lợn Quế Lâm, Các sản phẩm chế biến (nem lụi, xúc xích) của Công ty Organic Quế Lâm, Gà giống 3F Việt.

3.9. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính không ngừng được nâng cao

Các dữ liệu về Chăn nuôi và Thú y đang dần được tổng hợp, số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước như: dữ liệu về dịch bệnh, chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các cơ sở buôn bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi...

Công tác cải cách hành chính không ngừng được nâng cao: trong năm 2023, 100% các thủ tục hành chính đã được thực hiện ở cấp độ 3, cấp độ 4 và hoàn trả kết quả trước hạn.

3.10. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được mở rộng, mua sắm dây chuyền sản xuất mới, tự động hóa, nâng cao công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh./.